

บทความประชาสัมพันธ์

โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก



ฉบับที่ / ๒๕๕๙

วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙

ต้อนรับวันแม่ กับเรื่องราวของผู้หญิงมากความสามารถ

“พ.อ.หญิง ดัชณี ทองศิริ” กับการใช้ชีวิต มุ่งมั่น ด้วยมือเธอเอง



“ขอให้รักษาความดีดุจเกลือกรักษาความเค็ม”

พ.อ.หญิง ดัชณี ทองศิริ

ต้องยอมรับในความสามารถของผู้หญิงเก่ง ทั้งในฐานะนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรสาว ของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก ที่ค่อนข้างคุ้นตากำลังพลทุกคน สำหรับ พ.อ.หญิง ดัชณี ทองศิริ กับ ภาพสาวที่มีความมั่นใจในการทำงาน และที่สำคัญคือแววตามุ่งมั่นเต็มที่ให้กับทุกงานที่เธอรับผิดชอบ ร่วมรู้จักตัวตนทุกแง่มุมที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ชื่อ “ดัชนี ทองศิริ” ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ (2559)

ชีวิตวัยเด็กของ “เด็กหญิง ดัชณี ทองศิริ”

: จากเด็กน้อยที่เกิดมาในครอบครัวทหารม้า กับพี่น้อง 4 คน สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาโดยตลอดคงหนีไม่พ้น เรื่องของระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และหน้าที่ของลูกทหาร

“การที่คุณพ่อเป็นทหาร คุณแม่เป็นแม่บ้าน ทำให้เราได้เห็นภาระ หน้าที่ ได้เห็นการทำงานของ คุณพ่อ ทำให้เรารับรู้มาตั้งแต่เด็กเลยว่านี่คือบทบาทของทหาร คุณพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านต้องไปราชการ ตปท. ไปรบ อยู่กับการทำงานเพื่อชาติและความเสี่ยง แต่คุณแม่ก็มีความเข้มแข็ง เพราะว่าต้องดูแลลูก 4 คน เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูของคุณแม่ ก็จะทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัว ดูแลลูกๆทุกอย่าง คุณแม่จะฝึกให้ลูกๆ ทุกคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซึ่งคุณแม่จะเคร่งครัดมาก และสิ่งที่พวกเราพี่น้องจำได้คือ เวลาคุณพ่อไปทำงานไปราชการ คุณพ่อจะบอกเสมอว่า พ่อไม่ได้อยู่อย่าสร้างความลำบากให้แม่ นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกที่ต้องเรียนให้เก่งนะ ลูกทหารต้องเรียนเก่ง เพราะลูกทหารจะมีทุนให้ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ แล้วเวลาในแต่ละปีที่ได้มีโอกาสรับทุน ดิฉันจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากและยังจำได้เสมอว่า บนซองรางวัลเรียนดีที่ผู้บังคับบัญชามอบให้คุณพ่อเนื่องจากเรามีความตั้งใจเรียนและผลการศึกษาคือ จะมีข้อความเขียนว่า “ขอให้รักษาความดีดุจเกลือกรักษาความเค็ม” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันยึดถือและเชื่อมั่นมาตลอดคะ” จากความเป็นเด็กไม่กลัวใคร เพราะด้วยคำสอนของครอบครัวให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง จึงทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจ

“เป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวใครคะแต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่ก้าวร้าว เพราะคุณพ่อคุณแม่เราสอนเสมอว่า ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นบุคลิกตรงนี้คงสะสมมา จนกระทั่งเราโต ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆ กัดดัน ดิฉันก็จะพยายามตั้งสติและค่อยๆรับมือ คิดว่าเป็นผลมาจากตั้งแต่เล็ก ๆ “ ถ้าภายในครอบครัวมีความเข้มแข็ง ความรู้สึกของคนในครอบครัวมีความเข้มแข็ง เราจะสามารถที่จะไปเผชิญอะไรต่างๆ ภายนอกได้อย่างเข้มแข็งเช่นกัน”

ชีวิต การทำงาน ที่ เลือก ด้วยความตั้งใจ กับ บทบาท Smart lady

: น่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนเป็นพยาบาล ที่จะคอยชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ผู้ที่มารอผู้ที่มารับการรักษา จากนั้นได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโฆษกกองทัพบก หลักสูตรนักจัดรายการ ที่โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก ก็ถูกทาบทามให้มาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพบกในภาพรวม ในเมื่อผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส ดิฉันก็เลือกงานด้านวิทยุ ก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่ กร.ทบ. และปัจจุบันตอนนี้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก รับผิดชอบดำเนินรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน เป็นรายการที่ออนแอร์พร้อมกันของ สทบ.ทั้งหมด 127 คลื่น พร้อมกันทั่วประเทศทั้งในระบบ AM และ FM ออกอากาศตั้งแต่ 0730-0830 โดยเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก ภารกิจกิจกรรมต่างๆ ของ ทบ. ก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชน” เส้นทางการทำงาน กับความตั้งใจ และเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้หญิงเก่ง

“ทุกอย่างที่ได้มาไม่ใช่ได้มาอย่างโชคช่วยคะ ดิฉันตั้งใจและมุ่งมั่นกับทุกงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไร รักในงานที่ทำ รักในคนที่ฟังเรา ทำให้การทำงานสนุก ทำหาย ชอบเรียนรู้ตลอด รวมถึงการฝึกฝนและมีวินัยในการทำงาน จะมาเตรียมตัวทำงานตั้งแต่เวลา 0500 เริ่มด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ และฝึกด้วยการอ่านออกเสียงดังๆ เพื่อให้เกิดความสละสลวย แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้อง ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังฝึกฝนอยู่เสมอ สำหรับงานพิธีกร ดิฉันก็ใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักจัดรายการวิทยุ ในด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน มาใช้ในการเป็นพิธีกรด้วย และเรียนรู้เพิ่มเติมจากงานทุกงานที่ดิฉันได้ทำ เอามาปรับปรุงและพัฒนาในงานต่อไปคะ”

จากบทบาทของ “ลูก” ก้าวสู่ความเป็น “แม่”

: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันมีการวางแผนไว้ ว่าจะต้องแต่งงานและมีลูก ก่อนอายุ 30 ปี ซึ่งก็ประจวบเหมาะแต่งงานตอนอายุ 29 และมีน้องเลย เพราะเราเรียนมา ถ้ามีลูกตอนอายุมากอาจจะต้องดูแลใกล้ชิด ตอนคลอดน้อง ด้วยความที่เราทำงาน สทบ. งานมีตลอด เรื่องการลาคลอด คือคลอดน้อง เดือนหนึ่งกลับมาทำงานเลย แต่เรามีคุณตาคุณยายคอยเลี้ยงและดิฉันจะกลับไปทุกเสาร์อาทิตย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เรตั้งใจทำอย่างดีที่สุดถึงแม้เราจะหนักและเหนื่อยหน่อย นั่นก็คือทุกเวลาทุกนาทีให้มีคุณภาพที่สุดสำหรับการอยู่กับครอบครัว โดยเฉพาะกับลูก คงจะทราบกันดีว่า 6 เดือนแรก เรื่องของการให้นม 3 ปีแรก เรื่องของการเลี้ยงดู ถ้าเด็กเขาได้รับความอบอุ่นอย่างนี้เพียงพอ เขาก็จะเติบโตมีพื้นฐานที่ดี มีความมั่นใจ มีคนในครอบครัวใกล้ชิดตลอดคนเขาจะรู้สึกปลอดภัยทั้งทางกายภาพและ เขาจะมีความปลอดภัยและมั่นคงทางความรู้สึกเขาด้วย” การเลี้ยงดูลูกสาว ในสไตล์ “คุณแม่ดัดจริต”

“จริงๆ แล้วก็คุยกับสามี สามีจะใช้เวลากับลูกเยอะแต่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือการมีระเบียบ ที่เราจะคุยกับคุณแม่สามีเลย ขอให้ลูกมีระเบียบ คุณสามีเลยร่วมมือทำเป็นแบบอย่างให้กับลูก เด็กเขาจะดูเราเป็นแบบอย่าง ถ้าเราเรียบร้อยเขาก็จะเรียบร้อย เพราะว่าแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูกก็คือพ่อกับแม่ตัวเอง ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่สามี ที่พร้อมจะปรับตัวกับเราด้วย เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกๆ เรื่อง และดิฉันไม่เคยคาดหวังว่าลูกจะต้องเก่ง อยากแค่ว่าลูกใช้ชีวิตให้มีความสุข เรียนให้สนุกแค่นี้พอแล้วและอบรมสั่งสอนให้ เขาได้รับทั้งความรัก ความเข้าใจจากครอบครัว เพียงเท่านั้นเขาจะไม่เป็นอะไรไปสร้างปัญหาให้กับสังคมแน่นอน”



“อยากจะบอกว่าพ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกๆ เรื่อง
ดิฉันไม่เคยคาดหวังว่าลูกจะต้องเก่ง
อยากแค่ว่าลูกใช้ชีวิตให้มีความสุข เรียนให้สนุกแค่นี้พอแล้ว...”

ส่งลูกสาวตัวน้อยไปเรียนต่างแดน ห่างกาย กับใจ “แม่”

: ห่วงๆ มาก แต่สิ่งที่ทำให้เข้มแข็งและคิดได้ คงให้เครดิตสามีอีก สามีส่งลูกไปเขาก็ยังแค่ประมาณมัธยมต้น เด็กผู้หญิง เราก็เป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็คุยกับสามีว่า ฉันมีลูกสาวคนเดียวนะ ส่งไปตอนนี้ได้อย่างไร ขอให้จบ ม.ปลาย หรือมหาลัยก่อนค่อยส่งไป เขาก็ตอบกลับมาว่า ผมก็มีลูกสาวคนเดียวเหมือนกัน สามีอยากปล่อยให้ลูกสาวไปหาแนวทางชีวิตของเขา เราให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัย และก็ให้ความมั่นใจกับเขาตลอดตั้งแต่เกิด ให้อุ่นใจในตัวลูกของเราว่าเขาจะเป็นคนที่ดีในสังคมแน่นอน สามีบอกกับดิฉันว่า คุณกับผม เราเลี้ยงลูกเป็นลูกของเราที่จริงแต่สิ่งที่ผมคาดหวังคือ **“ผมอยากจะทำให้เขาเป็นลูกของโลกด้วยก็คือให้เขาเป็นเด็กของโลก ให้เขาเป็นเด็กที่เติบโตมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้”** หลายคนบอกเรียนจบมาพัฒนาประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังอยู่แล้ว แต่ที่เราควรปลูกฝังเพิ่มให้กับเขา คือ ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างประโยชน์ในที่แห่งนั้นได้ ทำตัวเองให้มีประโยชน์ มีคุณค่า เพียงเท่านั้นก็จะทำให้ภาพรวมของทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วย เลยจะให้เขาเป็นลูกของโลกด้วย”

2 บทบาท ที่สำคัญในชีวิต

: ในฐานะลูก ตอนนี้ก็เหลือคุณแม่คนเดียว ความห่วงท่านมีเสมอเพราะเราต้องทำงาน แต่จะมีพื้ๆ น้อยๆ และสามีเราคอยดูแล และในสุดสัปดาห์ดิฉันกลับไปก็ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ ในส่วนฐานะแม่ของลูกสาวก็มีความเป็นห่วงอยู่มากในฐานะที่เขายังเด็กประสบการณ์น้อย เป็นลูกผู้หญิงด้วย แต่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆ ที่เราถ่ายทอดให้กับลูก เป็นสิ่งที่ดี พยายามให้เขารู้ว่าพ่อแม่รักเขามากแค่ไหน ไม่คาดหวังว่าลูกจะต้องอย่างนั้น และทำอะไรทุกอย่างเพื่อเขา เขาจะสำนึกเอง เขาจะรู้ว่า เขาจะไม่ทำอะไรที่ทำให้แม่กับพ่อ จะต้องผิดหวัง เสียใจ ผ่าถึงทุกครอบครัวด้วยนะค่ะ การสื่อสารกับคนในครอบครัวมีความจำเป็นมีความสำคัญมากถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่การสื่อสารการพูดคุย กับสมาชิกในครอบครัว ยิ่งปัจจุบันวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวไกล ตัวอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ เพียงแค่เราพูดคุยถามไถ่ห่วงใยกัน แค่นี้ก็ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วค่ะ วันแม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลคุณแม่ และมีความสุขมากๆ นะค่ะ

ว่ากันว่าเพชรเม็ดงามคือเพชรที่ได้รับการเจียรไนมาเป็นอย่างดี คงจะเปรียบได้กับผู้หญิง ที่ชื่อ **“พ.อ.หญิง ดัชนิ ทองศิริ”** ที่ได้ผ่านการเจียรไนมาด้วยความรักจากครอบครัว จนทำให้เธอกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่เข้มแข็งและอุทิศตัวให้กับการทำงาน และกลายเป็นแม่ที่ใช้หัวใจส่งต่อการเจียรไนเพชรที่งดงามไปสู่ลูกสาวตัวน้อย เพื่อให้เป็นคนดีในสังคม...ความเป็นแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด

